



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

จำนวน ๔ เรื่อง

๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑.๒ รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จาก นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
เป็น ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดิ์ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๑ ประกอบ
ข้อ ๑๐๓

และเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๒ เรื่อง

(๑) สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ ทุกวันพุธ
และวันพฤหัสบดี และมีมติกำหนดเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เป็นต้นไป และกำหนดให้วันที่ ๑๒ ธันวาคม เป็นวันเริ่มสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง

(๒) นางสาวเรณู ตั้งจิตวางกูร ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันจึงมีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๔๙ ท่าน ดังนั้น ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ ตั้งแต่ ๑๒๕ ท่าน ขึ้นไป จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

(๒) รับรองรายงานการประชุม

จำนวน ๑๔ ครั้ง

รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๔ ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ
 ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้ง ๑๔ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

จำนวน ๑ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
 มละบริผีตองเหลือง) ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
 และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุก์ชัย) โฆษกกรรมการ (พลเอก ไชยยนต์ คำตันเจริญ) และ
 ประธานที่ปรึกษากรรมการ (นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม
 สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ (ผีตอเหลือง) ในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขและบริบทแวดล้อม และแม้ว่าปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์มละบริได้หยุดวิถีชีวิตที่เร่ร่อนหาของป่า ล่าสัตว์ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่างถาวร ได้เริ่มเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค และมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในไร่ชาวม้ง บางส่วนมีรายได้มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และจากการท่องเที่ยว รวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐเหมือนคนไทยทั่วไป ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล และการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านอื่น ๆ แต่ยังคงพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์มละบริยังประสบกับปัญหาในหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของปัญหาและข้อเสนอแนะได้ ๖ ประการ กล่าวคือ (๑) ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ควรริบเร่งดำเนินการพิจารณาพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งอย่างถูกต้อง ควรคำนึงถึงสิทธิในการเลือกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายใต้บริบท การเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้ง ควรสำรวจ ศึกษา และจัดทำแผนที่ชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพื้นที่การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ (๒) ปัญหาด้านอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ควรสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และความเชื่อ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนพื้นราบกับกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ควรส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหา ควรศึกษาและสำรวจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนการสร้างโอกาสและพื้นที่ของการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ควรระบุให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (๓) ปัญหาด้านสิทธิการเป็นพลเมือง ควรเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยอาศัยการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนของสังคม (๔) ปัญหาด้านการรักษาพยาบาลและการคุมกำเนิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำความเข้าใจเรื่อง การวางแผนครอบครัวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแม่และการตั้งครรถลอดจนการเลี้ยงดูบุตรเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้ (๕) ปัญหาด้านการศึกษา ควรทำการส่งเสริมด้านการศึกษาที่จะถูกนำไปกำหนดใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์โดยสะท้อนให้เห็นวิถีคิดและการปฏิบัติด้านการศึกษาให้มีความหลากหลาย จำเป็นต้องมีการออกแบบการจัดเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นในลักษณะของการเรียนตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการจัดการศึกษา ควรปรับบทบาทสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการกำหนดเป้าหมายและออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มากกว่าการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว และ (๖) ปัญหาการส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาด้านอาชีพ ควรต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจบริบทวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ และรายได้ของกลุ่มชาติพันธุ์

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ดำเนินไปบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิทางวัฒนธรรมและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนด ออกแบบ แนวทางในการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์

ภายหลังที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวบอนใหญ่ จ.พังงา ที่อดีตเป็นชาวเลเร่รอน และปัจจุบันได้รับการพัฒนาไปบางส่วนภายหลังเกิดเหตุสึนามิ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) ควรมีการส่งเสริม ด้านการศึกษาภายใต้บริบทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสนับสนุน ด้านการสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม (๓) ควรพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมองโลกทัศน์จากระดับสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นหลัก อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน ที่รัฐควรพึงเคารพ (Respect) ปกป้อง (Protect) ทำให้สิทธินั้นเกิดขึ้นได้จริง (Fulfill) และคุ้มครองสิทธินั้น ในด้านต่าง ๆ ด้านความมั่นคงในมิติด้านชีวิต ทรัพย์สิน อาหาร สุขภาพ การศึกษา พลังงาน เศรษฐกิจ ฯลฯ ด้านการพัฒนาเพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ ควรสนับสนุน ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพโดยใช้แนวคิดการพัฒนา ผืนป่าชุมชน โดยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภายใต้ผืนป่าและภูเขา (๔) ควรให้เจ้าหน้าที่รัฐ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างจริงจังและชัดเจน โดยพิจารณาระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเสื้อผ้า อาหาร และหลักประกันด้านที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และการพัฒนาอาชีพ (๕) ควรระบุให้ชัดเจนว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานใดและควรมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ตามมาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (๖) ควรให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องแรงงานเพื่อไม่ให้ กลุ่มชาติพันธุ์ถูกใช้เป็นแรงงานทาสและถูกเอาเปรียบจากการใช้แรงงาน และ (๗) ควรพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม อย่างน้อยด้านปัจจัย ๔ ต้องไม่บกพร่อง อีกทั้งมีการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีหน่วยงานหลักในการดำเนินการและประสานความร่วมมือ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการดูแลใน “สารทุกข์สุกดิบ” หรือความเป็นอยู่ที่เหมาะสม อีกทั้งมีการสร้างภาคี เครือข่ายและศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยให้ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาร่วมกับสภาองค์กรชุมชนหรือขบวนการ องค์กรชุมชนด้วย

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า (๑) การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการฯ ได้ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มอแกนใน ๓ พื้นที่ คือ พื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ พื้นที่เกาะพยาม และพื้นที่เกาะเหลา (๒) เห็นชอบในข้อเสนอเพื่อให้มีการส่งเสริมการศึกษาภายใต้บริบทตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสนับสนุนด้านการสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม (๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยมองโลกทัศน์จากระดับสากลในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

มีนัยที่กว้างทั้งสิทธิในการดำรงอยู่หรือมีชีวิตรอด สิทธิที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการสิทธิการได้ดำเนินการพิจารณาในมิติที่หลากหลายแล้ว (๔) เห็นชอบในข้อเสนอที่ให้มีการบูรณาการความร่วมมือโดยเห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละพื้นที่ และ (๕) เห็นชอบให้แยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุก์กร) กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ (นายณณเทียร บุญตัน) พร้อมด้วยอนุกรรมการ (นางสาววิจิตา รชตะนันท์กุล นางอาทิตยา นรารวัชร และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๔ การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยได้พิจารณาศึกษาและมีข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการวินิจฉัยและการรับรองความพิการ โดยพิจารณาตามนิยามคำว่า “คนพิการ” ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ได้แก่ การประเมินโดยการวินิจฉัยทางการแพทย์ ข้อจำกัดและสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมโดยตนเอง และข้อจำกัดและสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมโดยชุมชนหรือประชาคมรอบด้าน ทั้งนี้ หากแพทย์ไม่ออกไปรับรองความพิการให้ ให้คนพิการสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนคนพิการด้วยการประเมินโดยตนเองและการประเมินโดยชุมชนหรือประชาคม โดยระบบคณะกรรมการและทีมสหวิชาชีพเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเชิงสังคม ควรปรับลดเพดานระดับความบกพร่องหรือระดับข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม ควรปรับเพิ่มประเภทความพิการโดยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประเภทความพิการให้สอดคล้องและรองรับความหลากหลายของความพิการประเภทต่าง ๆ อาทิ ความพิการซ้อน เพิ่มรายละเอียด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ความพิการเชิงประจักษ์ให้กว้างขวางและครอบคลุมสภาพความพิการมากขึ้น ควรพิจารณาถึงความพิการทางจิตสังคม เพื่อให้คนพิการทางจิตสังคมสามารถเข้าถึงบริการ สิทธิและสวัสดิการที่จำเป็นโดยไม่ต้องรอให้รุนแรงและเรื้อรังจนยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามความพิการทางจิตสังคมขององค์การอนามัยโลก และควรฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการตรวจประเมินความพิการเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนพิการ รวมไปถึงอบรมการประเมินข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อการประเมินได้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ไปยังประชาชนให้เข้าใจและเข้าถึงได้โดยสะดวก

๒) การเพิ่มเติมการออกบัตรประจำตัวคนพิการแบบชั่วคราว และกำหนดกลไกการประเมินข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมิบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มิแนวนิยมพิการหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา เพื่อให้สิทธิสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรักษาซึ่งใช้เวลายาวนาน ควรปรับปรุงบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทุกมิติ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้บริการคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ และการพัฒนาบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) หรือแอปพลิเคชัน D.DOPA (Thai ID) ให้สามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมข้อมูลในบัตรประจำตัวคนพิการด้วย

๓) การพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ เห็นควรให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นแบบ Real-time และคนพิการเข้าถึงได้โดยสะดวก พัฒนาฐานข้อมูลคนพิการให้เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อกับฐานข้อมูลอื่น อาทิ ทะเบียนราษฎร์ ระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบประกันสังคม ควรพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐาน (Standard Data Set) ของฐานข้อมูลคนพิการให้ครอบคลุมทุกมิติทุกฐานข้อมูล ทั้งนี้ ควรพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการและบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเข้าถึงได้โดยสะดวก (Accessibility Standards) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิและมิตีให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการต่อไป

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการกิจการพลังงาน ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สำนักงาน กกพ. เสนอรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อวุฒิสภาล่าช้า ซึ่งเป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุก ๆ ปี ทำให้ไม่สามารถนำรายงานนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร จึงควรปรับปรุงแก้ไขโดยต้องจัดทำรายงานประจำปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป และควรเร่งรัดผลักดันการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน และอนาคต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ควรเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน และประเมินผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การรายงานสถานการณ์การผลิตจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ควรมีการกำกับเป้าหมายตามแผนพัฒนาไฟฟ้าและแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติไว้เป็นการเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายรายปีและเป้าหมายสุดท้ายพร้อมบทวิเคราะห์ อีกทั้งคณะกรรมการมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการประกอบกิจการพลังงานภายใต้ ๙ วัตถุประสงค์ ได้แก่ การปรับปรุงการอนุมัติอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ยังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการให้ กกพ. มีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้า โดยกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก่อน จึงควรให้ กกพ. เร่งรัดดำเนินการพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว กกพ. ควรร่วมกับผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า โครงร่างภาระไฟฟ้า และผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เพื่อพิจารณากำหนดราคา รูปแบบการบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

กกพ. ควรมีการติดตาม เร่งรัด เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายดำเนินการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้เสร็จสิ้น ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการศึกษาขยายผลจนสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ ควรศึกษาวิจัยหรือให้ทุนการวิจัยผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อต่อยอดพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการ หรือข้อผิดพลาดจากการบันทึกการจ่ายรายได้จากการรับบริจาค ควรมีการตรวจสอบสาเหตุ ข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหาไว้ในรายงานประจำปีในปีถัดไปด้วย

ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า ปัจจุบันทุกประเทศให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ใช้พลังงานมากขึ้น ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเป็นภาวะเรือนกระจก ในฐานะที่ กกพ. กำกับดูแลเรื่องการใช้พลังงาน แต่ไม่มีรายงานการดำเนินการเรื่องนี้ที่ชัดเจนไว้ในรายงาน จึงขอทราบการดำเนินการของ กกพ. ในเรื่องนี้

จากนั้น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (นายคมกฤษ ตันตระกูล) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า สำนักงาน กกพ. ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาไปดำเนินการหลายประการ เช่น ได้ดำเนินการลดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ได้ปรับปรุงการเสนอรายงานประจำปีโดยนำรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ทันทีเมื่อจัดทำแล้วเสร็จ ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การกำกับดูแลการรับซื้อไฟฟ้านั้น สำนักงาน กกพ. จะต้องดำเนินการตามแผนพลังงานไฟฟ้า (PDP) การดำเนินการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าไปมาก โดยพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการได้จะต้องอยู่ในแผนพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งการรับซื้อไฟฟ้าภาคเอกชนต้องดำเนินการตามนโยบายพลังงาน สำนักงาน กกพ. สามารถดำเนินการสนับสนุนได้เฉพาะกรณีทำเองใช้เอง ซึ่งต้องประสานกับการไฟฟ้า สำหรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๕) ไม่ได้นำมารายงานไว้ในเล่มรายงาน เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงได้นำไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เกี่ยวกับงบการเงินที่พบข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการ สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาดดังกล่าวแล้ว และขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ของที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พลเอก ชูชาติ บัวขาว) เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษา รายงาน และคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นชอบให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยคณะกรรมการทั้งสองคณะได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ

รองประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ คนที่สาม (นายวิทยา ผิวผ่อง) แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและรายงานการเงิน ของ สทป. ดังนี้

๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการและสถานะทางการเงิน

๑.๑ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สทป. ควรร่วมมือ และให้การสนับสนุนกับเหล่าทัพในด้านนวัตกรรมการผลิต ยุทโธปกรณ์ที่เหล่าทัพมีความต้องการ โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะต้อง ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพ เพื่อให้การจัดซื้ออาวุธหรือยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพมีการพิจารณาจาก สิ่งที่ผลิตภายในประเทศเป็นลำดับแรก ลดการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบัน จะต้องบูรณาการกับเหล่าทัพเพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการสูงสุดด้วย เช่น โรงงานผลิต โรงงานซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ เป็นต้น

๑.๒ สถาบันควรกำหนดโครงการและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และแผนการจัดหายุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ โดยเฉพาะการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ผู้ประกอบการในประเทศ มีขีดความสามารถในการผลิตอย่างแท้จริง เนื่องจากเหล่าทัพถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับการผลิตที่ผ่านมา สทป. มีการวิจัยและพัฒนาโครงการที่หลากหลายและมีจำนวนหลายโครงการ จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่งานวิจัยส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือไม่ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

๑.๓ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา สทป. มีรายได้จากเงินงบประมาณลดลง สถาบันควรกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้จากค่าบริการและรายได้ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการต่อยอดอุตสาหกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีระดับชั้นความลับออกสู่สายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการเงินของ สทป.

๒.๑ รายงานประจำปีของ สทป. ไม่ได้ระบุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่สถาบันต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศทั้งในด้านความมั่นคงและด้านอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้น การจัดทำรายงานประจำปีในปีต่อไปสถาบันควรระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่สถาบันต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของสถาบันที่มีมาโดยลำดับ รวมทั้งความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้วย

๒.๒ รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ได้นำเสนอผลงานที่สำคัญ จำนวน ๒๒ โครงการ ในลักษณะภาพรวม ไม่มีการจัดกลุ่มของโครงการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและง่ายต่อการทำความเข้าใจ จึงควรกำหนดโครงการตามกรอบแนวทางผลิตรายุทธศาสตร์ที่เหล่าทัพมีความต้องการและจัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการด้วย

๒.๓ เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้มีหมายเหตุเกี่ยวกับรายงานการเงินว่ามีข้อความไม่ครบถ้วน ดังนั้น ในการจัดทำรายงานปีต่อไป ควรมีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบให้เรียบร้อย เพราะรายงานประจำปีของหน่วยงานเป็นเอกสารที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ

ผู้แทนคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ (ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์) แลกผลการศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากการศึกษาพบว่า ในปี ๒๕๖๔ มีความคืบหน้าของโครงการบางโครงการ และเริ่มมีการส่งมอบยุทธศาสตร์ให้แก่บางหน่วยงาน แต่สถานะทางการเงินของ สทป. มีจำนวนสินทรัพย์ที่ลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น รายได้ลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรมีความเสี่ยงทางการเงินอย่างมาก รวมทั้งงานวิจัยของหน่วยงานอาจยังไม่ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพเท่าที่ควร ดังนั้น คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ คือ ๑) ควรเพิ่มรายงานผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) ๒) ควรคิดหาทางเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย ๓) ควรจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความต้องการ ๔) ควรมองให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ๕) ควรพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของ สทป. ๖) ควรสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนคนไทย ๗) ควรเพิ่มความร่วมมือและการลงทุน และ ๘) ควรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร

จากนั้น ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พลเอก ชูชาติ บัวขาว) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในประเด็นเรื่องสินทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ เนื่องจากแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการและการบริหารสัญญาที่มีสัญญาต่อเนื่องที่ทำการเบิกจ่ายเงินงวดในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน มีจำนวน ๑,๑๕๐ ล้านบาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

จึงทำให้สามารถนำฝากเงินเป็นประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน เพื่อเตรียมสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงิน โดยได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยเงินฝากประเภทประจำ ๓ เดือนจะจัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีส่งผลให้บัญชีเงินลงทุนระยะสั้นในรายงานงบการเงินในปี ๒๕๖๔ ลดลงรวมทั้งจากสถานการณ์โควิดทำให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายได้จากดอกเบี้ยลดลงด้วย ปัจจุบัน สทป. มีการติดตามเทรนด์เทคโนโลยีป้องกันประเทศอยู่ตลอดเวลา และมีการบูรณาการความต้องการกับกองทัพอย่างใกล้ชิด อยู่ระหว่างการเสนอแผนให้เหล่าทัพพิจารณา โดยยึดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหมตามห่วงโซาเป็นแนวทาง และมีการปรับเปลี่ยนการกำหนดกลยุทธ์ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยมีการกำหนดกรอบเวลาว่า ในแต่ละปีจะดำเนินโครงการใดและควรจะมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร มีการทำแผนเป้าหมายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านความมั่นคงและด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการจัดหาพื้นที่รองรับศูนย์ฝึกนักบินอากาศยานไร้คนขับบนพื้นที่ EEC รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและผลิตบุคลากรเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะช่างซ่อมส่วนประเด็นด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ของสถาบัน ขณะนี้อาจยังไม่สามารถเทียบเท่าสากลได้ แต่สถาบันก็พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ ตลอดจนพยายามหาแนวทางในการลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยในปีถัดไปจะพยายามหารายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สทป. จะขอนำไปปรับปรุงในการนำเสนอรายงานในครั้งต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๗) เรื่องอื่น ๆ

จำนวน ๒ เรื่อง

๗.๑ ตั้งกรรมการในคณะกรรมการการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรรม) ออกไปอีก ๓๐ วัน

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรรม) ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา

สำนักการประชุม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

